

ชื่อวิทยานิพนธ์	การใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม
ผู้เขียน	นายอุสมาน แม
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2556

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์ของมุสลิมในประเทศไทยจากงบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตามทัศนะนักกฎหมายอิสลาม เป็นงานวิจัยเอกสารเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมตามบทบัญญัติอิสลาม เพื่อวิเคราะห์ทัศนะนักกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอม และศึกษาวิเคราะห์ทัศนะนักกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพมุสลิม (สสม.)

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ทรัพย์สินหะรอม คือ ทรัพย์สินที่หะรอมโดยตัวของมันเอง หรือโดยวิธีการได้มาไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินหะรอมที่ก่อเกิดจากการทำธุรกรรมระหว่างมุสลิมด้วยกัน นักกฎหมายอิสลามได้จำแนกออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน 1)การใช้ประโยชน์เพื่อส่วนบุคคล นักกฎหมายอิสลามเห็นพ้องกันว่าไม่เป็นที่อนุมัติใช้ประโยชน์ยกเว้นกรณีจำเป็นเท่านั้น 2)การใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นต่างกันในแต่ละกรณี 3)การใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา นักกฎหมายอิสลามเห็นพ้องกันว่า เป็นที่อนุมัติใช้ประโยชน์ได้

การใช้ประโยชน์จากงบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสร้างเสริมสุขภาพมุสลิม (สสม.) นั้น นักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่เห็นว่ามุสลิมในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยเหตุผลที่ประเทศไทยมิใช่รัฐอิสลามและการใช้ซึ่งบนี้ถือว่าเป็นความชอบธรรมในบ้านเมือง ซึ่งกฎหมายอิสลามให้การรับรองธรรมเนียมปฏิบัติและกฎหมายต่างๆที่เป็นที่ชอบธรรมของประเทศนั้นๆ อีกทั้งภาษีสราที่เป็นงบของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้น ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นทรัพย์สินโดยชอบธรรมของรัฐ ซึ่งกฎหมายอิสลามให้การรับรอง นอกจากนี้ ภาษีสรรพสามิตจากสุราที่รัฐบาลไทยจัดเก็บจากพลเมืองของประเทศที่มีมุสลิมก็ไม่ใช่ภาษีบาป เพราะกฎหมายอิสลามให้การรับรองการทำธุรกรรมระหว่าง ผู้ที่มีมุสลิมในสิ่งที่พวกเขาถือเป็นสิ่งชอบธรรมหรือถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองของพวกเขา

Thesis Title Islamic Lawyers' Views on Thai Muslims' Use of Budgets Supported by the Thai Health Promotion Foundation

Author Mr.Usaman Mae

Major Program Islamic Studies

Academic Year 2013

ABSTRACT

This descriptive documentary research was aimed at studying the use of *haraam* (forbidden) property based on Islamic principles, analyzing Islamic lawyers' views on the use of *haraam* (forbidden) property, and finally investigating their views on the use of budgets supported by the Thai Health Promotion Foundation and the Thai Muslims' Health Promotion Program (TMHPP).

The findings indicate that *haraam* (forbidden) property is itself forbidden or due to being earned through *haraam* means. Islamic lawyers categorize the use of *haraam* property earned from transactions between Muslims into three groups: (1) the use of it for personal purposes is impermissible, except necessity; (2) the use of it for religious activities is viewed differently in any case; (3) the use of it for any non-religious activity is unanimously considered permissible.

According to most Islamic lawyers, they are permissible for Thai Muslim to make use of budgets supported by the Thai Health Promotion Foundation (THPF) and the Thai Muslims' Health Promotion Program (TMHPP). The reason is that Thailand is not an Islamic state and making use of such budgets is lawful. Lawful practices and laws of any country is approved by Islam. Additionally, liquor tax earned from non-Muslim Thais, a source of the Thai Health Promotion Foundation (THPF) budgets, is transformed into a state's lawful property. As the tax is lawful, it is permissible to make use of it by Thai Muslims.

موضوع البحث	انتفاع المسلمين التايلانديين بميزانية مكتب التمويل للدعم على تعزيز الصحة في منظور الفقهاء المسلمين
الاسم	السيد عثمان مي
التخصص	الدراسات الإسلامية (كلية الشريعة)
العام الدراسي	1413

مستخلص البحث

البحث المعنون بـ " انتفاع المسلمين التايلانديين بميزانية مكتب التمويل للدعم على تعزيز الصحة في منظور الفقهاء المسلمين " هو بحث مكتبي وصفي يهدف إلى الدراسة عن حكم الانتفاع بالمال المحرم في الشريعة الإسلامية وتحليل آراء الفقهاء المسلمين فيه والدراسة التحليلية عن آرائهم في حكم الانتفاع بميزانية مكتب التمويل للدعم على تعزيز الصحة وخطة تعزيز الصحة أدى المسلمين.

توصل البحث إلى نتائج وهي المال المحرم قسماً؛ ما هو محرم لذاته وما هو محرم لكسبه بطريقة مخالفة للشريعة ويقسم الفقهاء المال المحرم المكتسب من خلال التعامل بين المسلمين إلى ثلاثة أقسام: (1) ما ينتفع به للأغراض الشخصية وقد أجمع الفقهاء على حرمة الانتفاع به إلا في حالة الضرورة؛ (2) ما ينتفع به للأغراض الدينية فقد اختلفوا في حكم الانتفاع به في المسائل المختلفة؛ (3) ما ينتفع به للأغراض العامة فقد جوزوا الانتفاع به بإجماع.

أما حكم الانتفاع بميزانية مكتب التمويل للدعم على تعزيز الصحة وخطة تعزيز الصحة لدى المسلمين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ذلك للمسلمين في تايلاند بحجة أن هذا البلد ليس بلداً إسلامياً وأن الانتفاع بهذا المال قد لقي القبول لدى المجتمع المحلي والشريعة أجازت العمل بالتقاليد والقوانين إن أصبحت موضع القبول لدى مجتمع من المجتمعات، وإلى جانب ذلك أن ضريبة الخمر التي هي مورد ميزانية مكتب التمويل قد أصبحت أموالاً في بيت المال عن قصد الحكومة واعترفت الشريعة بحل مثل هذه الأموال، وعلاوة على ذلك أن الضريبة التي تجبى من الشعب غير المسلم ليست من كسب محرم لأن الشريعة أباحت لهم المتاجرة فيما هو مباح في اعتقادهم أو مسموح في قوانينهم.